

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra liên ngành
phòng, chống tệ nạn mại dâm năm 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND, Ủy ban Nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh phòng, chống mại dâm; Thông tư số 05/2006/TT-LĐTBXH ngày 22/6/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, về việc hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm;

Căn cứ Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 08/11/2012 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc thành lập Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm; Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 09/4/2007 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm của tỉnh;

Xét đề nghị của Đội trưởng Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm của tỉnh tại Tờ trình số 01/TTr-KTLN - CCPCTXH ngày 09 tháng 01 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh năm 2015 (Kèm theo Kế hoạch).

Điều 2. Giao Đội trưởng Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 09/4/2007 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tiến hành tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Y tế; Công Thương; Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban UBND các huyện, thị xã, thành phố; Đội trưởng Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. / *zpl*

Nơi nhận: *zpl*

- Như điều 3;
- CT UBND tỉnh (b/c);
- PCT (đ/c Trần Hiếu);
- Văn phòng UBND tỉnh
 - + CVP, PCVP (Đ/c Nay Nguyên) :
 - + Các phòng: TH, NC;
- Lưu: VT, VHXX (V-40 b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Hiếu

KẾ HOẠCH

Kiểm tra Liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm năm 2015.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 697/QĐ-UBND

ngày 23 tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnh)

Thực hiện Quyết định số 1628/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011 – 2015 của tỉnh; Các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về tăng cường công tác thanh kiểm tra các cơ sở, ngành nghề kinh doanh dịch vụ nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn mại dâm.

Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm của tỉnh (sau đây gọi tắt là Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh) xây dựng Kế hoạch công tác năm 2015 với những nội dung như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Kiểm tra, hướng dẫn, nhắc nhở nhằm mục đích đánh giá đúng tình hình, thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh dịch vụ nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn mại dâm trong các lĩnh vực kinh doanh lưu trú (khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ), massage, karaoke, vũ trường, cà phê đèn mờ (cà phê vườn, chòi), cắt tóc thanh nữ, nhà hàng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ sử dụng nhiều lao động nữ...

- Kiểm tra, lập biên bản phát hiện và xử lý theo đúng quy định của pháp luật về hành vi vi phạm thuộc các lĩnh vực về an ninh trật tự, thủ tục đăng ký kinh doanh, ký kết hợp đồng với người lao động và các quy định khác của pháp luật để nhắc nhở, răn đe, giáo dục các cơ sở kinh doanh vi phạm nhằm tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, văn minh lịch sự.

- Phát hiện những thiếu sót về quản lý Nhà nước trong cơ chế chính sách để tham mưu, kiến nghị với cơ quan chức năng có thẩm quyền, bổ sung điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo điều kiện giúp chính quyền cơ sở quản lý xã hội được tốt hơn. Góp phần tuyên truyền chính sách pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống của từng người dân. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành trong tỉnh phối hợp hành động cùng các ngành như Công an; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế; Công Thương các đoàn thể để đẩy mạnh công tác phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn mại dâm, xóa bỏ mại dâm trẻ em.

- Làm tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho mọi tổ chức, cá nhân về ý thức chấp hành pháp luật phòng, chống mại dâm, giải quyết dứt điểm những tụ điểm mại dâm nơi công cộng.

- Lòng ghép, kết hợp việc kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm để tuyên truyền về phòng, chống mua bán người.

II. Nội dung thực hiện

1. Phạm vi, đối tượng.

a. Phạm vi:

Đội Kiểm tra liên ngành 178 tỉnh được tiến hành kiểm tra đột xuất, thường xuyên và liên tục trên địa bàn 15/15 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Trong đó, chú trọng địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ và các huyện như Krông Păk, Ea Kar, EaH'leo, Krông Ana, Ea Sup...

b. Đối tượng:

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn mại dâm trong từng lĩnh vực kinh doanh như: lưu trú (khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ), massage, karaoke, vũ trường, cà phê đèn mờ (cà phê vườn, chòi), cắt tóc thanh nữ, nhà hàng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ sử dụng nhiều lao động nữ. Đặc biệt là các cơ sở kinh doanh trá hình không có giấy phép kinh doanh, không treo biển hiệu...

2. Thời gian kiểm tra.

Kiểm tra thường xuyên trên toàn tỉnh mỗi tháng kiểm tra 3 – 4 lượt, (kể cả ngày thứ 7, chủ nhật, đặc biệt là tăng cường kiểm tra ngoài giờ hành chính để công tác kiểm tra có hiệu quả).

Kiểm tra đột xuất thực hiện theo Quy chế kiểm tra liên ngành 178 của tỉnh và quy định của pháp luật.

Dự kiến trong năm 2015, Đội kiểm tra liên ngành phòng chống tệ nạn mại dâm của tỉnh kiểm tra 100 cơ sở.

3. Phương pháp.

Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh kiểm tra hành chính theo quy định của pháp luật, trực tiếp yêu cầu tổ chức, cá nhân được kiểm tra cung cấp thông tin và những vấn đề liên quan trực tiếp đến các hoạt động kinh doanh của cơ sở như: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép kinh doanh, giấy phép hành nghề, giấy chứng chỉ hành nghề, hợp đồng lao động, giấy đăng ký tạm trú, các quy định khác của pháp luật liên quan đến ngành nghề kinh doanh.

Sau khi kiểm tra các thủ tục hành chính, Đội tiến hành kiểm tra thực tế nhằm xác định cơ sở đã chấp hành, thực hiện đúng các quy định của pháp luật hay chưa, để có chứng cứ kết luận. Khi tiến hành kiểm tra phải lập biên bản, trường hợp cơ sở vi phạm thì lập biên bản vi phạm và Đội Kiểm tra liên ngành 178 tỉnh họp các thành viên liên quan để thống nhất ý kiến và đề xuất xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Tiến hành xác minh những vấn đề chưa rõ, chưa cụ thể trong khi kiểm tra để có cơ sở kết luận đánh giá.

Tổ chức khảo sát, thâm nhập các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm để phát sinh tệ nạn mại dâm nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác kiểm tra.

Phối kết hợp với Đội kiểm tra liên ngành các huyện, thị xã Buôn Hồ, thành phố Buôn Ma Thuột để công tác kiểm tra được hiệu quả, tránh kiểm tra chồng chéo và bỏ sót các cơ sở vi phạm. Yêu cầu Đội Kiểm tra liên ngành 178 các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ khi Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh kiểm tra tại địa bàn.

5. Kinh phí thực hiện.

Kinh phí phục vụ cho công tác kiểm tra và thâm nhập tụ điểm của Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh được sử dụng từ nguồn kinh phí chương trình phòng, chống mại dâm do Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí trong dự toán năm 2015 và kinh phí hỗ trợ của Trung ương. Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh xây dựng Kế hoạch sử dụng kinh phí trình Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt để triển khai thực hiện.

Đội Kiểm tra liên ngành 178 tỉnh được bố trí phương tiện đi lại để phục vụ công tác kiểm tra thuận lợi, tùy vào điều kiện công tác từng địa bàn mà Đội trưởng quyết định các loại phương tiện đi lại cho phù hợp.

III. Tổ chức thực hiện

- Đội trưởng Đội Kiểm tra liên ngành 178 tỉnh căn cứ vào Quy chế hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành 178 tỉnh đã ban hành xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng quý để trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và xã hội phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Các thành viên Đội Kiểm tra liên ngành 178 tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước của ngành mình được giao, thường xuyên nắm bắt tình hình các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm. Nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm thì kịp thời báo cáo và đề xuất với Đội trưởng (Đội phó) tiến hành kiểm tra nhằm phát hiện những hành vi vi phạm để xử lý, chấn chỉnh.

- Trong quá trình thực hiện Kế hoạch nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đội trưởng Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh báo cáo cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh để xem xét giải quyết./

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT / CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Hiếu